



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN KIẾN XƯƠNG

Đối thoại với nhân dân xã Bình Định



Nông dân xã Bình Định (Kiến Xương) thu hoạch lúa xuân.

UBND huyện Kiến Xương vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Vũ Mạnh Thía, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với nhân dân xã Bình Định.

Mở đầu buổi đối thoại, nhân dân xã Bình Định được nghe đồng chí Chủ tịch UBND huyện thông báo nhanh các kết quả về kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, trong 6 tháng

đầu năm, tổng giá trị sản xuất toàn huyện ước đạt trên 5,2 nghìn tỷ đồng, bằng 108,7% so với kế hoạch. Đã có 31/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện có bản đạt 9/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Đời sống người dân được nâng cao...

Tại buổi đối thoại, cán bộ và nhân dân xã Bình Định bày tỏ sự phấn

khởi trước kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm 2019. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, các đại biểu dự buổi đối thoại đã đề xuất, chia sẻ 12 kiến nghị với đồng chí Chủ tịch UBND huyện và chính quyền địa phương những vấn đề như người nghỉ hưu trí, người khuyết tật... không được hưởng trợ cấp người cao tuổi khi đã đủ 80 tuổi; đề nghị sớm hỗ trợ kinh

phí để hoàn thiện nhanh các tuyến đường từ cầu Trảng về trung tâm xã và thị công tuyến đề Hồng Hà 2 từ thôn Công Bình đi Sơn Trung đã bị xuống cấp nghiêm trọng; đề nghị hỗ trợ kinh phí trong xây dựng cánh đồng lớn. Ngoài ra, các vấn đề như giải pháp phát triển chăn nuôi sau ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi; việc thiếu giáo viên tại trường THCS; giải quyết chế độ cho người nhiễm chất độc da cam/Đioxin và nhiều vấn đề khác cũng được nhân dân xã Bình Định kiến nghị tại buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã trực tiếp trả lời, làm rõ nhiều ý kiến, kiến nghị của người dân; đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân địa phương. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, ban, ngành chức năng của huyện và xã Bình Định vào cuộc, sớm có hướng tháo gỡ các kiến nghị của nhân dân địa phương trong thời gian tới.

VŨ ĐÔNG
(Đài TTTH Kiến Xương)

Tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT

Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh chính sách BHXH, BHYT cho gần 200 người lao động của Công ty TNHH U-LI Việt Nam.

Tại hội nghị, cán bộ ngành Bảo hiểm đã giới thiệu những chính sách BHXH, BHYT cho người lao động, những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung. Các nội dung được người lao động quan tâm và đặt câu hỏi chủ yếu liên quan đến mức đóng, thời gian, chế độ thai sản, chế độ ốm đau, chế độ BHYT khi khám chữa bệnh... Những bản

khoản, thắc mắc của người lao động đã được các giải đáp cụ thể trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ.

Thông qua hội nghị giúp người lao động có cơ hội để trang bị các kiến thức cần thiết, tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân. Từ đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan bảo hiểm xã hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm bảo đảm lợi ích cho người lao động khi tham gia BHXH, BHYT, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động.

THU HOÀI



Gần 200 người lao động của Công ty TNHH U-LI Việt Nam trong buổi tư vấn, đối thoại.

Kiểm tra chất lượng 62 mẫu xăng, dầu bán trên thị trường tỉnh

Nhằm phục vụ quản lý tốt hoạt động kinh doanh xăng, dầu và giám sát chất lượng xăng, dầu bán trên thị trường trong tỉnh, từ đầu năm đến nay, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) đã lấy 62 mẫu xăng, dầu của 24 cửa hàng bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đơn vị tổ chức kiểm tra, lấy mẫu đột xuất, ngẫu nhiên 3 cửa hàng tại thành phố Thái Bình; 4 cửa hàng tại huyện Vũ Thư; 2 cửa hàng tại huyện Tiên Hải; các huyện còn lại (Kiến Xương, Thái Thụy, Đông Hưng, Hưng Hà, Quỳnh Phụ) mỗi huyện 3 cửa hàng.

Qua phương pháp kiểm tra nhanh các mẫu xăng, dầu trên máy đo Zentex, chỉ số Octan trong xăng Ron A95 dao động từ 94,3 đến 95,1; chỉ số Octan trong xăng Ron A92 dao động từ 91,5 đến 92,1. Kết quả kiểm tra hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO 0,05 đối với các mẫu dầu cho thấy hàm lượng lưu huỳnh dao động từ 179 đến 398mg/kg dầu. Cơ bản chất lượng xăng, dầu bán tại các cửa hàng được lấy mẫu đều đáp ứng tiêu chuẩn quy định. Tuy nhiên, có một số mẫu xăng, dầu có chỉ số Octan và hàm lượng lưu huỳnh bất thường, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xét nghiệm để đánh giá chính xác chất lượng xăng, dầu, nếu xác định có vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

KHÁC ĐUẦN

Thăm, hỗ trợ lưu học sinh Lào điều trị bệnh

Em Ta - Lút là lưu học sinh Lào đang theo học ngành bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, không may em bị bệnh mạch máu não. Được sự điều trị kịp thời của các y bác sĩ tại Thái Bình, hiện sức khỏe em đã dần hồi phục và đang tích cực điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình em, Ban Cứu trợ, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hỗ trợ 10 triệu đồng để em có thêm điều kiện điều trị bệnh. Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào đã đến thăm, động viên và trao kinh phí hỗ trợ cho lưu học sinh Ta - Lút. Đây là hoạt động đối ngoại nhân dân thiết thực, góp phần tô thắm quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

LƯƠNG THẾ LỘC
(Ủy ban MTTQ tỉnh)

Vũ Thư Phát huy hiệu quả mô hình câu lạc bộ chèo 3 thế hệ



Câu lạc bộ (CLB) chèo 3 thế hệ huyện Vũ Thư thành lập năm 2004. Hiện CLB có 30 thành viên, duy trì hoạt động đều đặn, thường xuyên, được cơ quan chuyên môn của huyện đánh giá chất lượng tốt, thu hút lượng người tham gia đông. CLB đã đóng góp nhiều tiết mục chèo vào các chương trình văn hóa, văn nghệ của các cơ quan, đoàn thể cấp huyện và cơ sở. Điển hình như: chương trình văn nghệ Đại hội thể dục thể thao huyện; liên hoan CLB chèo truyền thống của tỉnh; chương trình văn nghệ chào mừng 40 năm thành lập huyện; chương trình văn nghệ kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) tại các điểm tri ân trong huyện với 6 điểm mỗi năm...

LÊ TRUNG
(Đài TTTH Vũ Thư)

QUỲNH PHỤ

Thu nhận 164 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện



Sáng ngày 23/6, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, Khoa Huyết học và Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức ngày hội HMTN đợt 2 năm 2019.

Ngày hội HMTN thu hút gần 300 đoàn viên thanh niên khối các cơ quan huyện và công nhân viên Công ty Sao Vàng đăng ký tham gia. Kết quả, ban tổ chức thu được 164 đơn vị máu, góp phần bổ sung vào kho máu dự trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Dự kiến, đợt 3 của ngày hội HMTN huyện Quỳnh Phụ sẽ được tổ chức vào tháng 11/2019.

THU TRANG

Cấp gần 2.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thời gian qua, huyện Quỳnh Phụ tập trung đẩy mạnh công tác thẩm định hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, nhất là việc lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép và sử dụng đất sai mục đích. 5 tháng đầu năm, toàn huyện đã cấp gần 2.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân, xóa đăng ký thế chấp gần 500 hồ sơ, đăng ký thế chấp 774 hồ sơ, đăng ký biến động 155 hồ sơ; trích đo, trích lục gần 1.200 thửa đất; hướng dẫn người sử dụng đất hoàn thiện bổ sung giấy tờ và trả gần 750 giấy chứng nhận theo dự án VLAP.

Để bảo đảm đúng thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất, thời gian tới huyện Quỳnh Phụ chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện thủ tục dân sự, tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính.

MINH NGUYỄN

VŨ THƯ

Hồi hả sản xuất vụ mùa

(Xem trang 2)



Nông dân xã Vũ Đoài (Vũ Thư) chủ động làm đất sớm để sản xuất vụ mùa.

Hiệu quả mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật

(Xem trang 3)